



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๐๑

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

วิมลวิมล

(นางฉวีพรภรณ์ ชูพงษ์วิทย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์ราชการ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเมืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 47/2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 📁 กทม.เดินทางฉีดวัคซีนในกลุ่ม 2 แล้ว
- 📁 ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา สอบถามปัญหาพร้อมมอบความห่วงใยถึงมือประชาชน
- 📁 รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 สำหรับประชาชนทั่วไป
- 📁 กทม.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น รับการท่องเที่ยวในอนาคด
- 📁 ประชุมติดตามความคืบหน้าความพร้อมการจัดงานสมัชชาสุขภาพกทม.

ข่าวสำนักงานเขต

- 📁 สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
- 📁 สัมพันธวงศ์และประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 📁 หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- 📁 กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- 📁 สวนหลวงและหนองแขมรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- 📁 ประเวศระวังสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน
- 📁 บางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
- 📁 หนองแขมและประเวศตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบปรุงและจำหน่ายอาหาร

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

กทม.เดินทางฉีดวัคซีนในกลุ่ม 2 แล้ว

(11 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้วางแผนดำเนินการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในชุมชนเขตพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาคร จำนวน 694 ชุมชน รวม 17,422 คน แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขนและคลองสามวา จำนวน 410 ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร 6 เขต ได้แก่ เขตหนองแขม บางขุนเทียน บางแค จอมทอง บางบอน และภาษีเจริญ จำนวน 284 ชุมชน โดยตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ความเสี่ยงของคนในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 7 เม.ย. นี้

ในส่วนของผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีน Covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรก ผลการฉีดวัคซีนข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.64 แบ่งตามกลุ่มผู้รับวัคซีน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายแล้ว กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 2,840 คน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 477 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ในส่วนของกลุ่มที่ 3 ประชาชนที่อยู่กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 26,832 คน ยังไม่ได้รับการฉีด โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รวมจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วทั้งสิ้น 3,997 คน และมีผู้ที่มีอาการข้างเคียง จำนวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา สอบถามปัญหาพร้อมมอบความห่วงใยถึงมือประชาชน

(10 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 280 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนสวนหลวง 2 - วัดราชสิงขร 1 จำนวน 410 ครัวเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ มอบสิ่งของให้ผู้พิการ จำนวน 3 ราย และมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต่อมาเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนนันทรีวิทยา เขตยานนาวา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตยานนาวา ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 300 ครัวเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนหลังฉาง และชุมชนคลองขวาง จำนวน 683 ครัวเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ มอบสิ่งของให้ผู้พิการ จำนวน 12 ราย และมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัคซีนภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การขอให้กำจัดการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในคลองสวนหลวงให้สัมพันธ์กับระดับน้ำและดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การปรับผิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเจริญราษฎร์และถนนพระราม 3 ที่ซรุระ การปรับปรุงผิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างจากเชิงสะพานพระราม 3 ถึงสะพานแขวน (สะพานพระราม 9) การแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนที่ชำรุด และให้แก้ไขปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณแยกตรอกจันทน์เพื่อแก้ไขการจราจรติดขัด นอกจากนี้ประชาชนชาวบางคอแหลมได้ขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนเจริญกรุงและทางม้าลาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหากล้อง CCTV แก้ปัญหาการจราจรชวยเจริญกรุง 85 และการแก้ปัญหาการจอดรถบริเวณแยกถนนตึกซึ่งเป็นปัญหามาจากการเสนอปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ในครั้งที่ผ่านๆ มาและได้รับการแก้ไข

ส่วนในพื้นที่เขตยานนาวา ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่ห้าแยก ณ ระนอง เนื่องจากขรุขระเป็นหลุมบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การเร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้าแยก ณ ระนอง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าลงดินบริเวณถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่วัดช่องลม-สะพานกรุงเทพ ที่มีการเปิดผิวถนนทำงานในเวลากลางคืน แต่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนในระยะกระชั้นชิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงให้ปิดผิวถนนให้เรียบร้อยหลังการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่มีข้อติดขัดให้เร่งดำเนินการทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

----- (สกนธ...สปส. รายงาน)

รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 สำหรับประชาชนทั่วไป

(11 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID - 19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยมี พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พญ.ดวงพร ปิณจีเสติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยปัจจุบันเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC ซึ่งมีข้อจำกัดของผู้รับวัคซีนที่จะต้องมียุ่ระหว่าง 18-59 ปี ทั้งนี้การให้บริการวัคซีน COVID-19 ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แห่งนี้มีความพร้อมในทุกขั้นตอน โดยได้ฉีดวัคซีนบุคคลในกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมจำนวน 96 ราย สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนสัปดาห์นี้ เป็นกลุ่มที่สอง ซึ่งกำหนดฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่เขตบางแค หนองแขม ภาษีเจริญ ซึ่งได้การฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 77 ราย และมีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนวันนี้ (11 มี.ค. 64) จำนวน 100 ราย ส่วนสัปดาห์หน้ากำหนดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไตเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน จึงขอให้ประชาชนทั่วไปที่จะรับการฉีดวัคซีน COVID - 19 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Facebook : โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรุงเทพมหานครมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น ในส่วนของโรงงานที่มีแรงงานรวมตัวกันจำนวนมาก หอพัก และการตรวจตลาดในพื้นที่ต่างๆ โดยในวันนี้สำนักอนามัยได้จัดทีมเฉพาะกิจลงไปตลาดบางแค เพื่อที่จะตรวจกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำตามกระบวนการทางระบาดวิทยา ซึ่งวันนี้ได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 300-400 คนที่ต้องทำการ Swab แบบละเอียด และในวันพรุ่งนี้จะไปตรวจเชิงรุกที่ตลาดบางแคเช่นกัน โดยจะเป็นการตรวจกลุ่มที่เสี่ยงต่ำที่วงกระจายรอบนอกออกไป ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำลายซึ่งจะตรวจได้ค่อนข้างจำนวนมากกว่าและสะดวกกว่า นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจคัดกรอง COVID-19 ในส่วนของพื้นที่เขตสายไหมและเขตดอนเมืองซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

กทม.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น รับการท่องเที่ยวในอนาคต

(11 มี.ค. 63) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยมี นายสมบุญ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องปรีณัฐบอลรูม โรงแรมปรีณัฐพาเลส

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของย่านต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังจากภายในขององค์ภาคเอกชน ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ 6 กลุ่มเขต ในการจัดให้มีทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยหรือบริการในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว การจัดเส้นทางท่องเที่ยว การส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง รวม 120 คน กิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว 6 กลุ่มเขต และกิจกรรมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ณ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งมรดกทางภูมิปัญญา ชุมชนท่องเที่ยววิถีถิ่น 6 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดและประเทศชาติ การมุ่งสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า นำสนใจตามวัฒนธรรม เอกลักษณ์และบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนการรวมพลังทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตที่ผ่านมามาประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การท่องเที่ยวในปี 63-64 ถดถอยลงและทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักว่าเรื่องของท่องเที่ยวมีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ของที่ระลึก รถทัวร์รถโดยสาร ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนรวมถึงกรุงเทพมหานครยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นการท่องเที่ยวจะกลับมา ในระหว่างนี้กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหากมีการเปิดประเทศในอนาคตอันใกล้ ซึ่งขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อนำชุมชนให้เข้มแข็งและปลอดภัยตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ประชุมติดตามความคืบหน้าความพร้อมการจัดงานสมัชชาสุขภาพพทท.

นายชินทร์ ศิริवाद รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระสำคัญ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หาบเร่แผงลอย และธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งในมติหาบเร่แผงลอยขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้ยึดมั่นจุดอ่อนผ้น การตั้งหาบเร่ รวมทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพัฒนาวิธีการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ร่างหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ยากจน ในส่วนของธรรมนูญกรุงเทพมหานครนั้น ขณะนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามเพื่อจัดตีพิมพ์เผยแพร่ ให้เป็นหลักในการอ้างอิงการจัดทำแผนสุขภาพของคนกรุงเทพฯต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี 19 ประเด็น ที่ได้มีการนำเสนอในขณะนี้ จากนั้นคณะอนุวิชาการจะทำการพิจารณาในวันที่ 26 มีนาคม พร้อมร่วมกับคณะอนุบริหารเครือข่าย และสร้างความเข้าใจจัดทำ Work Shop ในวันที่ 30 มีนาคม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งที่ประชุมได้พิจารณากรอบการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงบทบาทกระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครในส่วนของปรับปรุงให้มีองค์ปาถกฐา 1 ท่าน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพฯ ในวันที่ 25 พ.ย.64 เพื่อเตรียมการในส่วนของการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2564 โดยในวันที่ 17 มี.ค. 64 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านสายไหม ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

สัมพันธ์วงศ์และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 22 มี.ค. 64 ณ ชุมชนตรอกโพธิ์ วันที่ 24 มี.ค. 64 ชุมชนพาดสาย และวันที่ 26 มี.ค. 64 ชุมชนจวงสวัสดิ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2233 0846 และ 0 2233 1224-8 ต่อ 7164-5

เขตประเวศ วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุเหร่าปึงหนองบอน ช.อ่อนนุช 66 แยก 19-15 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขต รายงาน)

หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตฯ ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ ป้ายต่างๆ ของทางราชการ ขยะและซากกรรต พื้นที่รกร้าง พื้นที่ว่าง รวมทั้งสาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ช.เพชรเกษม 77 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ7341

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!

สำนักงานมาร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

เขตสายไหม วันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ เคหะชุมชนออเงิน (ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.66) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7366

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ช.มาคน้ำรุ่ง ตลาดวรจักร และชุมชนบ้านดอกไม้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3665

เขตวังทองหลาง เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 17 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 ช.รามคำแหง 53 วันที่ 18 มี.ค. 64 หมู่บ้านบดินทรรักษา ช.ลาดพร้าว 94 วันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนเทพสิลา ช.รามคำแหง 39 แยก 1 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6969 หรือ 6971

เขตบางนา วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนจัดสรรยาสูบ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2173 5270

(ปชส...เขต รายงาน)

สวนหลวงและหนองแขมรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ใหม่ริม สวงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตสวนหลวง วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00-13.00 น. บริเวณหน้าตลาดคลองตัน ซ.พระรามเก้า 60 ซ.อ่อนนุช 11-17 และ ซ.พัฒนาการ 58

เขตหนองแขม วันที่ 16 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดอุดมรังสี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2421 1405

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศระวังสุขภาพโรงเรียนในโรงเรียน

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขภาพของโรงเรียนในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Beaconhouse Yamsard International School โรงเรียนอนุบาลศิรินทิพย์ และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้บ โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เข้าตรวจประเมินด้านกายภาพครัวของโรงเรียน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ทดสอบความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และมีมือของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยให้แก่แม่ครัวและตัวแทนนักเรียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษให้แก่นักเรียนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

นางสาวกนกวรรณ เขี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตรายออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 14 มี.ค. 64 ณ ชุมชนวัดวรทสุทธาราม วันที่ 21 มี.ค. 64 ชุมชนวัดฉิมวิทยากวาส-วัดวิเศษการ วันที่ 28 มี.ค. 64 ชุมชนวัดมะลิ 1 เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ๆ นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน เวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5675-6 และ 0 2433 0763

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

หนองแขมและประเวศตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหาร

เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และมีผู้สัมผัสอาหารด้วยชุดทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น ตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจคุณภาพอาหารทางเคมี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 15 มี.ค. 64 ณ ตลาดนัดเพชรเกษม 79 วันที่ 16 มี.ค. 64 ตลาดนัดคุณตาพลอย วันที่ 17 มี.ค. 64 ตลาดนัดแสงศิริ วันที่ 18 มี.ค. 64 ตลาดนัดเพชรเกษม 77 และวันที่ 19 มี.ค. 64 ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2421 8386

เขตประเวศ วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดหมู่บ้านฉัตรนคร ตลาดยิ่งสมบูรณ์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)